

Phụ lục X
TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC BỘ, NGÀNH
THÁNG 12 NĂM 2024

Số TT	Bộ, ngành, địa phương kiến nghị	Nội dung đề xuất, kiến nghị
I	Kiến nghị, đề xuất với Bộ Công an	
1.	UBND tỉnh Bình Định	Kính đề nghị Bộ Công an xem xét, cho ý kiến các cơ quan thuộc lực lượng vũ trang đối với việc tạo lập tài khoản cơ quan để nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Vì theo phản ánh của Công an tỉnh (Công văn số 3573/CAT-PV01 ngày 09/9/2024), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (Công văn số 2908/BCH-VP ngày 13/11/2024) do quy định về yếu tố bí mật nhà nước nên không thể tạo lập tài khoản cơ quan để thực hiện nhiệm vụ này.
2.	UBND tỉnh Khánh Hòa	Đề nghị Bộ Công an quan tâm khắc phục tình trạng chậm hoàn tiền cho công dân đối với hồ sơ từ chối trên phần mềm lý lịch tư pháp trên Ứng dụng Vneid.
3.		Đề nghị Bộ Công an phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn UBND cấp xã cách giải quyết trong trường hợp hồ sơ liên thông 3 trong 1 chưa được Bộ Công an cấp mã số định danh cho trẻ em (hiện nay không thể thực hiện dừng tính đối với quy trình liên thông 3 trong 1).
II	Kiến nghị, đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo	
4.	UBND tỉnh Quảng Ngãi	<p>Đối với các nhóm TTHC liên quan đến thành lập, sáp nhập, chia tách trường, trung tâm thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện:</p> <p>Theo quy định tại Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu hồ sơ không hợp lệ thì UBND cấp huyện hoặc UBND cấp tỉnh thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho cơ quan, tổ chức, cá nhân; nếu hồ sơ hợp lệ, UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo hoặc UBND cấp tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định các điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập/sáp nhập, chia, tách trường, trung tâm. Tuy nhiên, việc quy định UBND cấp huyện và UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo cho cơ quan chuyên môn thẩm định hồ sơ ngay sau bước tiếp nhận hồ sơ đầu vào sẽ làm kéo dài thời gian giải quyết TTHC và không cần thiết,</p>

		vì cơ quan chuyên môn (Sở Giáo dục và Đào tạo; Phòng Giáo dục và Đào tạo) là cơ quan tham mưu, giúp UBND cùng cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương. Do đó, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất Chính phủ xem xét sửa đổi quy định trình tự thực hiện đối với các TTHC này theo hướng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cùng cấp tiếp nhận hồ sơ và thực hiện thẩm định trước khi tham mưu, trình Chủ tịch UBND xem xét, quyết định, không cần thiết phải trải qua bước UBND cùng cấp có văn bản giao nhiệm vụ thẩm định hồ sơ.
5.	UBND tỉnh Khánh Hòa	Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát 06 TTHC cấp tỉnh (Mã số TTHC: 1.005065, 1.000744, 1.005057, 1.005062, 1.004439, 1.004440) được công bố tại Quyết định số 3277/QĐ-BGDĐT ngày 31/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, các TTHC này đã được thay thế theo các Quyết định số 2319/QĐBGDĐT ngày 29/8/2024 và Quyết định số 1766/QĐ-BGDĐT ngày 01/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố TTHC nội bộ mới ban hành và TTHC được thay thế trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo; do đó đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định các TTHC này thuộc TTHC nội bộ hay TTHC thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC để địa phương thống nhất thực hiện.
III	Kiến nghị, đề xuất với Bộ Giao thông vận tải	
6.	UBND thành phố Cần Thơ	Đề nghị Bộ Giao thông vận tải nâng cấp Hệ thống Đăng ký dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục đổi giấy phép lái xe của Cục Đường bộ Việt Nam, không hạn chế số lượng hồ sơ trực tuyến trong ngày như hiện nay
7.		Kiến nghị Bộ Giao thông vận tải: - Khi thực hiện công bố thủ tục hành chính nên gửi Quyết định đến địa phương để tiến hành công bố, công khai theo đúng thời gian quy định (Theo Điều 9 tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP).
8.	UBND tỉnh An Giang	- Sớm có giải pháp nâng cấp Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của Bộ, hỗ trợ địa phương thực hiện đồng bộ dữ liệu chuyên ngành đối với các hồ sơ tiếp nhận trực tiếp về thủ tục cấp, cấp đổi giấy phép lái xe trên hệ thống của Bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia để tỉnh được tính điểm công khai, minh bạch theo đánh giá tại Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Hoặc chia sẻ các API để tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, sau đó dữ liệu được đồng bộ về phần mềm chuyên ngành của Bộ để xử lý nghiệp vụ, nhằm tránh tiếp diễn

		tình trạng cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện cập nhật trên nhiều hệ thống, gây lãng phí thời gian, chi phí, nguồn lực, giảm năng suất lao động theo Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
9.	UBND tỉnh Nghệ An	<p>Trong thời gian vừa qua, số lượng hồ sơ cấp, đổi Giấy phép lái xe thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tăng đột biến, trung bình khoảng 300 lượt người/ngày (có thời điểm lên đến 380 lượt người dân/ngày). Trong đó, có nhiều người dân lựa chọn hình thức nộp hồ sơ cấp giấy phép lái xe trực tuyến, tuy nhiên, Phần mềm cấp, đổi giấy phép lái xe của Bộ Giao thông vận tải lại hạn chế số lượng nộp hồ sơ trực tuyến hàng ngày, dẫn đến việc người dân không thể nộp hồ sơ trực tuyến và phải nộp trực tiếp. Việc nộp hồ sơ TTHC trực tiếp gây tốn kém cho người dân và tăng áp lực cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, nhiều thời điểm quá tải, không thể đáp ứng nhu cầu của người dân.</p> <p>Kiến nghị Bộ Giao thông vận tải sớm nâng cấp Phần mềm để người dân nộp hồ sơ trực tuyến thuận lợi và không bị hạn chế về số lượng hồ sơ tiếp nhận.</p>
IV	Kiến nghị, đề xuất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư	
10.	UBND tỉnh Bến Tre	Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Tổ chức tập huấn, hỗ trợ hướng dẫn cài đặt chữ ký số điện tử đối với kết quả giải quyết của các TTHC liên quan đến lĩnh vực doanh nghiệp cho địa phương. Đồng thời, nâng cấp Hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia hạn chế tình trạng quá tải khi thực hiện giải quyết TTHC hoặc trích xuất dữ liệu.
11.	UBND tỉnh An Giang	Hỗ trợ sớm thực hiện việc đồng bộ dữ liệu mà địa phương xử lý trên Hệ thống của Bộ (phần mềm chuyên ngành: đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, hộ kinh doanh cấp huyện) với Công Dịch vụ công quốc gia phục vụ đánh giá chỉ số công khai, minh bạch của tỉnh theo thời gian thực trên môi trường điện tử theo Quyết định số 766/QĐ-TTg.
12.	UBND tỉnh Quảng Bình	<p>Về việc kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với CSDLQG về đăng ký doanh nghiệp</p> <p>a) Tỉnh Quảng Bình đã hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu về tình hình xử lý hồ sơ trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo yêu cầu tại Công văn số 448/BKHĐT-ĐKKD ngày 16/01/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; hoàn thiện chức năng, giao diện và cập nhật lên Hệ thống TTGQTTHC tỉnh. Tuy nhiên, qua theo dõi, rà soát thì Hệ thống của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả dữ liệu về chậm và thường xuyên bị lỗi, không trả được dữ liệu về Hệ thống TTGQTTHC của tỉnh.</p>

		<p>b) Đối với nhiệm vụ thực hiện kết nối, tích hợp, khai thác dữ liệu doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh giữa CSDLQG về đăng ký doanh nghiệp với Hệ thống TTGQTTHC của tỉnh để các cơ quan, đơn vị có thể khai thác, sử dụng dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong CSDLQG về đăng ký doanh nghiệp theo Tài liệu hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 3147/VPCP-KSTT ngày 09/5/2024, UBND tỉnh Quảng Bình đã có Công văn số 1041/UBND-KSTT ngày 06/6/2024 về việc đăng ký sử dụng dịch vụ từ CSDL quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp nhưng đến nay chưa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ cung cấp thông tin kết nối để triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu cho địa phương tích hợp, khai thác, sử dụng.</p> <p>Vì vậy, kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư nâng cấp các nền tảng, chức năng tích hợp trên Hệ thống bảo đảm tiện ích, không ảnh hưởng, gián đoạn đến việc giải quyết TTHC trong quá trình kết nối, tích hợp Hệ thống. Hỗ trợ cung cấp thông tin kết nối để triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu cho địa phương tích hợp, khai thác dữ liệu doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên Hệ thống TTGQTTHC của tỉnh.</p>
13.	UBND tỉnh Khánh Hòa	<p>Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, xem xét điều chỉnh nội dung các TTHC tại Quyết định số 2290/QĐ-BKHĐT ngày 24/9/2024 như sau:</p> <p>Đối với thủ tục “Công bố thông tin dự án đầu tư có sử dụng đất đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư do nhà đầu tư đề xuất – Mã số: 2.002664”: Đề nghị điều chỉnh kết quả của thủ tục từ “Văn bản phê duyệt thông tin dự án đầu tư kinh doanh được công bố” thành “Văn bản phê duyệt thông tin dự án đầu tư có sử dụng đất được công bố” để phù hợp với tên gọi của thủ tục.</p> <p>Đối với thủ tục “Công bố dự án đầu tư kinh doanh đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư do nhà đầu tư đề xuất - Mã số TTHC: 2.002603”: Tại phần “Trình tự thực hiện” và “Thời hạn giải quyết”: Đề nghị điều chỉnh nội dung bước IV từ “Cơ quan có thẩm quyền tạo lập, phân quyền tài khoản nghiệp vụ cho cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn để đăng tải thông tin dự án đầu tư có sử dụng đất trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt thông tin dự án” thành “Cơ quan có thẩm quyền tạo lập, phân quyền tài khoản nghiệp vụ cho cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn để đăng tải thông tin dự án đầu tư kinh doanh trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt thông tin dự án” để phù hợp với tên gọi của thủ tục.</p>
V		Kiến nghị, đề xuất với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

14.	UBND tỉnh Khánh Hòa	Đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sớm ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 110/2024/NĐ-CP ngày 30/8/2024 của Chính phủ về công tác xã hội; đảm bảo khi có đối tượng thực hiện TTHC “Cấp (mới) giấy chứng nhận đăng ký hành nghề công tác xã hội (Mã số TTHC: 1.012991)”, để các Cơ sở Trợ giúp xã hội có căn cứ triển khai thực hiện theo đúng quy định.
VI	Kiến nghị, đề xuất với Bộ Quốc phòng	
15.	UBND tỉnh Bình Định	Kính đề nghị Bộ Quốc phòng xem xét, cho ý kiến các cơ quan thuộc lực lượng vũ trang đối với việc tạo lập tài khoản cơ quan để nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Vì theo phản ánh của Công an tỉnh (Công văn số 3573/CAT-PV01 ngày 09/9/2024), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (Công văn số 2908/BCH-VP ngày 13/11/2024) do quy định về yếu tố bí mật nhà nước nên không thể tạo lập tài khoản cơ quan để thực hiện nhiệm vụ này.
VII	Kiến nghị, đề xuất với Bộ Tài chính	
16.		Kiến nghị Bộ Tài chính: - Rà soát, công bố thống nhất nội dung thông tin trên Quyết định và nội dung công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.
17.	UBND tỉnh An Giang	- Sớm hoàn thành việc nâng cấp, mở rộng hệ thống Dịch vụ công trực tuyến Cấp mã số cho đơn vị có quan hệ ngân sách để đồng bộ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia nhằm đảm bảo chỉ tiêu về công khai, minh bạch trong giải quyết hồ sơ TTHC của Sở Tài chính nói riêng và của tỉnh An Giang nói chung.
VIII	Kiến nghị, đề xuất với Bộ Tài nguyên và Môi trường	
18.	UBND tỉnh Đắk Lắk	Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn địa phương thực hiện một số nội dung sau: - Thời điểm đánh giá điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; quy định rõ về khung, cơ sở, căn cứ để đánh giá năng lực tài chính; quy định phương thức, cách thức và thời gian xác định tình trạng vi phạm pháp luật đất đai. - Áp dụng pháp luật đất đai trong việc thanh toán quỹ đất cho Nhà đầu tư và xác định hình thức giao đất, cho thuê đất để thanh toán đất cho Nhà đầu tư thực hiện dự án khác có được thực hiện theo quy định tại Điều 124 Luật Đất đai năm 2024 không. - Sớm tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ về đấu giá quyền

		<p>khai thác khoáng sản, phù hợp với Luật Đấu giá tài sản, bổ sung những quy định có tính chất đặc thù trong đấu giá quyền khai thác khoáng sản; quy định, hướng dẫn cụ thể về điều tra, xác định trữ lượng, tài nguyên dự báo và mức độ tin cậy về tài nguyên làm cơ sở xác định tiền đặt trước đối với khu vực khoáng sản chưa có kết quả thăm dò trước khi đưa ra đấu giá.</p> <p>- Sớm tham mưu Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh Quyết định số 2138/QĐ-TTg ngày 20/12/2021 theo kiến nghị của UBND tỉnh Đắk Lắk tại Công văn số 10604/UBND-NNMT ngày 30/11/2023 về việc quy định mục đích sử dụng tài nguyên nước cho phù hợp với thực tế.</p>
IX	Kiến nghị, đề xuất với Bộ Tư pháp	
19.	UBND thành phố Cần Thơ	Đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục quan tâm thực hiện cải tiến, thay đổi, khắc phục lỗi, nâng cấp phần mềm hệ thống, đảm bảo thực hiện trích xuất thông tin tờ khai và để một người có một mã số đề nghị thuận tiện cho việc báo cáo số liệu hiệu quả hơn.
20.	UBND tỉnh Khánh Hòa	Đề nghị Bộ Tư pháp quan tâm, hỗ trợ địa phương trong việc đồng bộ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh với các Hệ thống có liên quan theo Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10/06/2024 của Chính phủ.
21.	UBND tỉnh Ninh Thuận	Kiến nghị Bộ Tư pháp:
22.		a) Tiếp tục quan tâm chỉ đạo nâng cấp và bảo đảm vận hành ổn định đường truyền kết nối trên Phần mềm hộ tịch 158.
23.		b) Hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh kịp thời trong quá trình địa phương đang đẩy nhanh tiến độ số hóa, góp phần hoàn thành công tác số hóa dữ liệu hộ tịch từ Sổ hộ tịch bảo đảm thời gian, tiến độ đề ra.
24.		c) Kịp thời cập nhật, tích hợp dữ liệu đối với địa danh hành chính cũ đã được chia tách, sáp nhập từ thời gian trước để địa phương thực hiện việc chuyển dữ liệu hộ tịch đã được kiểm tra, rà soát trên Phần mềm 158 về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử của Bộ Tư pháp.
		d) Chỉ đạo, hướng dẫn khắc phục lỗi đăng nhập Phần mềm để địa phương kịp thời hoàn thành việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho công dân kịp thời.
X	Kiến nghị, đề xuất với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch	
25.	UBND tỉnh Nghệ An	Trong thời gian vừa qua, địa phương có một số hồ sơ thủ tục “Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn” bị tính quá hạn giải quyết, nguyên nhân: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch công bố TTHC là “05 ngày làm việc”, tuy nhiên lại công khai trên Cổng dịch vụ công Quốc gia là “5 ngày”. Đề nghị Bộ tiếp tục phối hợp với

		Văn phòng Chính phủ để có điều chỉnh kịp thời để đảm bảo công nhận hồ sơ đã giải quyết đúng hạn theo thực tế địa phương đã xử lý.
26.	UBND tỉnh Quảng Ngãi	<p>Nghị định số 148/2024/NĐ-CP ngày 12/11/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ chưa thể hiện chủ trương về phân cấp, phân quyền theo Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước; cụ thể:</p> <p>Trước đây theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa thuộc UBND cấp tỉnh (sau đây gọi là cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh) có thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường (tức là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện phân cấp, ủy quyền cho cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện được cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke theo quy định pháp luật (tại tỉnh Quảng Ngãi, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ủy quyền cho Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố thực hiện cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn). Tuy nhiên, hiện nay tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 148/2024/NĐ-CP ngày 12/11/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường lại quy định: “UBND cấp tỉnh có thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường (sau đây gọi là Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh)” thì thẩm quyền cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh của thuộc tập thể UBND tỉnh nên buộc phải lấy ý kiến thành viên UBND tỉnh trước khi Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt UBND tỉnh ký ban hành. Trong khi, nội dung thực hiện việc cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh đối với hai dịch vụ này không phức tạp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND cấp huyện nắm sát thực tế hơn, giải quyết kịp thời và phục vụ tốt hơn các yêu cầu của tổ chức và người dân nhưng lại không được phân cấp thẩm quyền để giải quyết trực tiếp trong Nghị định cho nhanh gọn, mà lại quy định giao cho địa phương ban hành văn bản để quyết định phân cấp hoặc ủy quyền.</p> <p>Bên cạnh đó, quy định thời gian xử lý tương đối ngắn, chưa hợp lý vì phải thực hiện 02 công việc: (1) luân chuyển hồ sơ liên thông từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến Văn phòng UBND tỉnh để tham mưu, trình UBND tỉnh; (2) Văn phòng UBND tỉnh phải thực hiện lấy ý kiến thành viên UBND tỉnh, dẫn đến gây khó khăn cho tỉnh trong</p>

		việc ban hành quy trình nội bộ giải quyết TTHC và xử lý hồ sơ TTHC. Do đó, kính đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất Chính phủ xem xét sửa đổi quy định về thẩm quyền, thời gian tiếp nhận, giải quyết của các TTHC này.
XI	Kiến nghị, đề xuất với Bộ Xây dựng	
27.	UBND tỉnh Nghệ An	<p>Các TTHC: Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, III; Cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III được công bố theo Quyết định số 1105/QĐ-BXD ngày 26/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thay thế trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng có 02 trường hợp:</p> <p>Trường hợp 1: cá nhân nộp hồ sơ đã có kết quả sát hạch thì thời hạn giải quyết là 20 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ theo quy định.</p> <p>Trường hợp 2: cá nhân nộp hồ sơ đã có kết quả sát hạch thì thời hạn giải quyết là 20 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ theo quy định. Đối với cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng nhưng chưa có kết quả sát hạch, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ trong thời hạn 20 ngày có trách nhiệm tổ chức sát hạch cho cá nhân. Như vậy, đối với trường hợp này thì thời hạn giải quyết là 40 ngày.</p> <p>Tuy nhiên, Bộ Xây dựng lại công khai thời hạn giải quyết của các TTHC này trên Cổng Dịch vụ công quốc gia là 20 ngày dẫn đến có nhiều hồ sơ được tiếp nhận nhưng do cá nhân chưa có kết quả sát hạch nên việc giải quyết cần 40 ngày nên có nhiều hồ sơ bị quá hạn. Kiến nghị Bộ Xây dựng hỗ trợ giải quyết đảm bảo thời gian xử lý cho địa phương theo đúng quyết định công bố.</p>
XII	Kiến nghị, đề xuất với Bộ Y tế	
28.	UBND tỉnh Ninh Thuận	<p>1. Kiến nghị Bộ Y tế xem xét, sửa đổi các Quyết định sau:</p> <p>a) Quyết định số 3562/QĐ-BYT ngày 26/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Y, Dược cổ truyền được quy định tại Thông tư số 24/2024/TT-BYT ngày 29/10/2024 của Bộ Y tế.</p> <p>Lý do: Theo Quyết định số 3562/QĐ-BYT, “Thủ tục xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông về công tác y dược cổ truyền” có 02 cấp thực hiện là “cấp tỉnh và cấp bộ” với thời hạn giải quyết TTHC là “150 ngày” nhưng không chia bước thực hiện giữa cấp tỉnh và cấp bộ thực hiện trong bao nhiêu ngày. Mặt khác, đối với TTHC này trên Cổng dịch vụ công quốc gia thuộc “Lĩnh vực thi đua khen thưởng”</p>

tuy nhiên tại Quyết định số 3562/QĐ-BYT ngày 26/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế thuộc “Lĩnh vực Y, Dược cổ truyền”.

b) Quyết định số 2456/QĐ-BYT ngày 19/8/2024 Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung mức phí theo Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 28/6/2024 của Bộ Tài chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế và Quyết định số 2976/QĐ-BYT ngày 07/10/2024 của Bộ Y tế về việc công bố TTHC sửa đổi, bổ sung Quyết định số 159/QĐ-BYT ngày 18/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế về công bố TTHC mới ban hành, TTHC bị thay thế và bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023 và Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Quyết định số 743/QĐ-BYT ngày 28/03/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 159/QĐ-BYT.

Lý do: Hai Quyết định này có các thủ tục hành chính có các trường hợp thu phí chưa thống nhất với nhau (cụ thể theo phụ lục đính kèm)

c) Quyết định số 1145/QĐ-BYT ngày 08/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố TTHC mới ban hành lĩnh vực Dược thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

Lý do: Theo Quyết định số 1145/QĐ-BYT, TTHC “Công bố đáp ứng tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền trực thuộc quản lý của Sở Y tế” được công bố là lĩnh vực “Dược phẩm” nhưng trên Cổng dịch vụ Công quốc gia TTHC này thuộc lĩnh vực “Y, Dược cổ truyền”.